

เทศบาลตำบลหนองบัววง

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>๑.๑ กิจกรรมด้านงานก่อสร้าง</p> <p>มีความเสี่ยงเกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ</p> <p>๑) ขาดการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนร่วมดูแลรักษาสาธารณสมบัติของหมู่บ้าน</p> <p>๑.๒ กิจกรรมด้านงานซ่อมแซมไฟฟ้า</p> <p>มีความเสี่ยงเกิดจาก</p> <p>๑) อุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมแซมไฟฟ้ายังไม่ครบสมบูรณ์ ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัย สะดวก รวดเร็ว ในการปฏิบัติงาน</p> <p>๒) เจ้าหน้าที่ขาดความรู้เรื่องไฟฟ้าให้ถูกต้องตามหลักของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค</p> <p>๑.๓ กิจกรรมงานสาธารณูปโภค (โครงสร้างพื้นฐาน)</p> <p>กิจกรรมงานสาธารณูปโภค (โครงสร้างพื้นฐาน) ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงมีดังต่อไปนี้</p> <p>๑) ด้านระเบียบ กฎหมาย และอื่นๆ ฯลฯ</p> <p>ตามลักษณะงานด้านสาธารณูปโภคจะมีหนังสือสั่งการ ข้อระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องหลายฉบับให้ถือเป็น แนวปฏิบัติ เช่น งานด้านการควบคุมอาคารต้องถือ พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร ฯ เป็นหลัก และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องแต่ละประเภท เช่น พ.ร.บ.ผังเมือง, พ.ร.บ.อาคารชุด, พ.ร.บ.โรงแร , พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ, พ.ร.บ.ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม และพ.ร.บ. อื่นๆ ฯลฯ มาปฏิบัติไม่ว่าจะ</p> <p>เรื่องการพิจารณาใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร, การพิจารณารื้อถอน, ดัดแปลงและต่อเติมอาคาร เป็นต้น</p> <p>๒) ด้านการปฏิบัติงานตามภารกิจงานถ่ายโอน</p> <p>ตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อบต. พ.ศ.๒๕๔๒ ซึ่งได้ถ่ายโอนภารกิจให้แก่ อบต. ในรูปแบบเทศบาลให้มีอำนาจหน้าที่จัดการสาธารณะ จำนวน ๓๑ ประการ ส่วนมากจะเป็นงานสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ</p>	<p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>กองช่างได้วิเคราะห์ประเมินระบบการควบคุมภายในที่ปรากฏตามคำสั่งแบ่งงานในภารกิจ คือ</p> <p>๑.งานก่อสร้าง</p> <p>๒. งานออกแบบ และควบคุมอาคาร</p> <p>โดยวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบมาตรฐานการควบคุมภายใน ตามคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ และตามระเบียบหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ผลการประเมิน พบว่า การติดตามประเมินผลในแบบติดตาม ปค.๔ ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม และพบจุดอ่อนที่เกิดขึ้นใหม่ในกิจกรรมอื่น คือ งานก่อสร้าง งานซ่อมแซมไฟฟ้า และการคำนวณประมาณการช่าง ซึ่งมีการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ความเสี่ยงลดลง</p> <p>๑.๓ กิจกรรมงานสาธารณูปโภค (โครงสร้างพื้นฐาน)</p> <p>งานสาธารณูปโภค (โครงสร้างพื้นฐาน) เป็นงานด้านช่างมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องควบคุมหลายฉบับในการปฏิบัติงาน บางครั้งเจ้าหน้าที่อาจดำเนินการอาจไม่ครอบคลุมตามระเบียบกฎหมาย ทุกฉบับ</p> <p>งานบริการสาธารณะตามภารกิจการถ่ายโอนฯ นั้นมีมากแต่ อบต. ต้องดำเนินการจัดการงานบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนตามกฎหมายซึ่งภารกิจบางอย่างต้องอาศัยทั้งบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถหลายด้านโดยเฉพาะด้านระเบียบกฎหมาย</p> <p>วิเคราะห์ความเสี่ยงงานกิจกรรมของงานสาธารณูปโภค (โครงสร้างพื้นฐาน) ที่มีดังต่อไปนี้</p> <p>๑) ด้านการปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายอาจมีผิดพลาด หรือครอบคลุมเท่าที่ควรเนื่องจากมีระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานด้านสาธารณูปโภคหลายฉบับ</p>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p><u>๑.๔ กิจกรรมงบประมาณดำเนินการจัดบริการสาธารณะ</u> กิจกรรมงบประมาณดำเนินการจัดบริการสาธารณะที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงมีดังต่อไปนี้</p> <p>๑) งบประมาณที่ดำเนินการจัดบริการสาธารณะงานสาธารณูปโภค</p> <p>ด้านโครงสร้างพื้นฐานมีไม่เพียงพอหรือเหมาะสมต่อการตอบสนองความต้องการให้แก่ประชาชน</p> <p>๒) การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามภารกิจการจัดบริการสาธารณะงานสาธารณูปโภคโครงสร้างพื้นฐานไม่ตรงตามไตรมาส</p> <p>๒. การประเมินความเสี่ยง</p> <p><u>๒.๑ กิจกรรมด้านงานก่อสร้าง</u></p> <p>๑) เป็นความเสี่ยงจากเจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องของเทคนิคทางด้านวิศวกรรมขั้นสูงในโครงการที่ต้องใช้เทคนิคในงานที่มีขนาดใหญ่และต้องใช้เทคนิคขั้นสูง</p> <p>๒) เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานก่อสร้างไม่สามารถควบคุมงานก่อสร้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากมีนายช่างโยธาเพียงคนเดียวที่ทำหน้าที่ช่างผู้ควบคุมงานก่อสร้างหลายโครงการ</p> <p><u>๒.๒ กิจกรรมด้านงานซ่อมแซมไฟฟ้า</u></p> <p>เป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นคือ อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้ง/ซ่อมแซมยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์</p> <p><u>๒.๓ กิจกรรมงานสาธารณูปโภค (โครงสร้างพื้นฐาน)</u></p> <p>ความเสี่ยงเกิดจากงานสาธารณูปโภค (โครงสร้างพื้นฐาน) ซึ่งวิเคราะห์ผลจากการปฏิบัติงานได้ดังนี้</p> <p>๑) การดำเนินงานสาธารณูปโภค (โครงสร้างพื้นฐาน) เป็นการจัดบริการสาธารณะเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่นั้น ซึ่งการปฏิบัติงานจะมีระเบียบข้อบังคับกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานหลายฉบับมากอาจทำให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานตามระเบียบ ข้อบังคับกฎหมายไม่ครบหรือขาดตกบกพร่อง จึงถือว่าเป็นความเสี่ยง</p> <p>๒) ภารกิจที่ได้รับจากการถ่ายโอนตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนปลี่ยนขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ. ๒๕๔๒ ในรูปแบบเทศบาลมีอำนาจหน้าที่จัดบริการสาธารณะจำนวน ๓๑ ประการ ซึ่งภารกิจที่ได้รับจากการถ่ายโอนตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจฯ นั้นไม่สอดคล้องกับบุคลากรที่มีอยู่ใน อปท. ทำให้บุคลากรที่มีอยู่ปฏิบัติหน้าที่จัดบริการสาธารณะได้ไม่เป็นไปตามจุดมุ่งหมายเท่าที่ควร จึงถือว่าเป็นความเสี่ยง</p>	<p>๒) บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านช่างขาดการอบรม/ทบทวนด้านระเบียบ กฎหมาย</p> <p>๓) บุคลากรปฏิบัติงานไม่สอดคล้องต่อภารกิจ</p> <p><u>๑.๔ กิจกรรมงบประมาณดำเนินการจัดบริการสาธารณะ</u></p> <p>งบประมาณดำเนินการจัดสาธารณูปโภค (โครงสร้างพื้นฐาน) เป็นงานจัดบริการสาธารณะโครงสร้างพื้นฐานเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนของ อปท. ตามหน้าที่ตามระเบียบกฎหมายให้อำนาจ อปท. ดำเนินการได้</p> <p>วิเคราะห์ความเสี่ยงงานงบประมาณดำเนินการจัดบริการสาธารณะมีดังต่อไปนี้</p> <p>๑) งบประมาณดำเนินการจัดการบริการสาธารณะ (โครงสร้างพื้นฐาน) ของ อปท. มีจำกัดทำให้ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เท่าที่ควร</p> <p>๒) ในการจัดซื้อจัดจ้างการจัดบริการสาธารณะ (โครงสร้างพื้นฐาน) มักจะตรงกับฤดูมรสุม ซึ่งน้ำฝนเป็นอุปสรรค/ปัญหาในการดำเนินงานโครงสร้าง</p>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p><u>๒.๔ กิจกรรมงบประมาณดำเนินการจัดบริการ สาธารณะ</u> ความเสี่ยงเกิดจากงานงบประมาณดำเนินการจัดบริการสาธารณะซึ่งวิเคราะห์ผลการปฏิบัติงานได้ดังนี้</p> <p>๑) การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามภารกิจการจัดบริการสาธารณะ งานสาธารณูปโภคโครงสร้างพื้นฐานมักจะดำเนินการช่วงกลางไตรมาสที่ ๓ และช่วงไตรมาสที่ ๔ ช่วงย่างเข้าสู่ฤดูมรสุม เวลาดำเนินการโครงการฝนจะเป็นปัญหาอุปสรรคต่อการดำเนินการโดยเฉพาะงานโครงสร้าง จึงถือว่าเป็นความเสี่ยง</p> <p>๒) งบประมาณที่ดำเนินการจัดบริการสาธารณะ งานสาธารณูปโภคด้านโครงสร้างพื้นฐานมีไม่เพียงพอหรือเหมาะสมต่อการตอบสนองความต้องการให้แก่ประชาชน เช่น โครงการก่อสร้างถนนในชุมชนจำเป็นต้องมีทางระบายน้ำให้แก่ชุมชนแต่ อปท.ที่มีงบประมาณจำกัดไม่สามารถดำเนินการได้พร้อมกันได้หรือดำเนินการได้ตามขนาดที่ตรงกับมาตรฐานและต้องการของประชาชน จึงถือว่าเป็นความเสี่ยง</p> <p>๓. กิจกรรมการควบคุม</p> <p><u>๓.๑ กิจกรรมด้านงานก่อสร้าง</u> - จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าอบรมเพื่อเพิ่มความรู้ในการทำงานอยู่เสมอ</p> <p><u>๓.๒ กิจกรรมด้านงานซ่อมแซมไฟฟ้า</u> - จัดสรรงบประมาณเพื่อการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ทันสมัย มีอายุการใช้งานได้นานยิ่งขึ้น</p> <p><u>๓.๓ กิจกรรมงานสาธารณูปโภค (โครงสร้างพื้นฐาน)</u></p> <p>๑) ให้บุคลากรฝึกอบรมความรู้ทางด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และจัดทำแผนฝึกทบทวนความรู้ความเข้าใจอยู่เสมอ</p> <p>๒) ปรับปรุงคำสั่งแบ่งงาน มอบหมายงาน และ วางระบบให้ชัดเจน</p> <p>๓) ดำเนินการปรับปรุงแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับภารกิจ และหน้าที่เทศบาล</p> <p><u>๓.๔ กิจกรรมงบประมาณดำเนินการจัดบริการ สาธารณะ</u></p> <p>๑) ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเฉพาะงานโครงสร้างให้อยู่ภายในไตรมาส ๒ หรือไตรมาส ๓ และดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนถึงฤดูมรสุม</p> <p>๒) สํารวจและพิจารณาคาดการณ์ ภายในพื้นที่ถึงปัญหาที่มี และวางแผนงานดำเนินการโครงการถึงความคุ้มค่า การแก้ปัญหาและประโยชน์ที่พี่น้องประชาชนได้รับ เป็นต้น</p>	

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>มีการนำระบบสารสนเทศและการสื่อสารทั้งระบบ อินเทอร์เน็ต โทรศัพท์ โทรสาร การประชุม มาช่วยในการปฏิบัติงาน ช่วยในการพัฒนาและติดตามข้อมูลข่าวสารระยะเทียบ กฎหมายและหนังสือสั่งการต่างๆ</p> <p>๕. การติดตามประเมินผล</p> <p>มีการติดตาม กำกับดูแลการปฏิบัติงานแต่ละกิจกรรมอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม</p> <p>มีการรายงานผลความคลาดเคลื่อนของการดำเนินงานและมีการปรับปรุงและแก้ไขขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีข้อบกพร่องอย่างสม่ำเสมอและตลอดเวลา</p> <p>มีการสอบทานความสอดคล้องกันระหว่างแผนการปฏิบัติงานในแต่ละเรื่องเป็นไปในทิศทางที่ถูกต้องสอดคล้องกัน</p>	

ผลการประเมินโดยรวม

เมื่อได้พิจารณาองค์ประกอบรวมกันแล้วภายในหน่วยงานกองช่างเทศบาลตำบลหนองบัววงได้ปฏิบัติตามแผนควบคุมภายในสามารถลดความเสี่ยงได้ แต่มีจุดอ่อนที่จะต้องปรับปรุงเพิ่มเติม มี ๔ กิจกรรมที่ต้องบริหารความเสี่ยง คือ กิจกรรมด้านงานก่อสร้าง กิจกรรมด้านงานซ่อมแซมไฟฟ้า กิจกรรมงานสาธารณูปโภค (โครงสร้างพื้นฐาน) กิจกรรมงบประมาณดำเนินการจัดบริการ สาธารณะ

(ลงชื่อ)



(นายสังคม ตีตสันโตษ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

12 ๗๘. 2554


เทศบาลตำบลหนองบัววง
 รายงานการประเมินผลการทำงานตามแผน
 สำหรับระยะเวลาการทำงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

การติดตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนงานการดำเนินงานหรือ ภารกิจอื่นที่สำคัญของ หน่วยงานรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่ มีอยู่	การประเมินผลการทำงาน ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๑. ภารกิจตามงานก่อสร้าง วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้ประสิทธิภาพของ งานก่อสร้างให้ตรงตาม ถูกต้องตามหลักวิชา ๒. เพื่อการควบคุมงาน ก่อสร้างมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิภาพ	เจ้าหน้าที่ด้านช่างก่อสร้าง ไม่เพียงพออาจเป็นสาเหตุ ทำให้การปฏิบัติงานไม่มี ประสิทธิภาพและมีความ ล่าช้า	แต่งตั้งผู้ควบคุมงาน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๓	เจ้าหน้าที่ด้านช่าง ก่อสร้างไม่เพียงพอ อาจเป็นสาเหตุทำให้ การปฏิบัติงานมีความ ล่าช้า ไม่มี ประสิทธิภาพและ ประสิทธิภาพ	๑. ให้เจ้าหน้าที่ อบรมเสริมสร้าง ศักยภาพเพิ่มพูน ทักษะความรู้ ๒. ออกคำสั่ง มอบหมาย งาน กำหนดการงาน ให้ ผู้รับผิดชอบอย่าง ชัดเจน ๓. สรรหา บุคลากรเพิ่ม	๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ นายสังคม ตัดสินโตษ ผู้อำนวยการกองช่าง

<p>ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นที่สำคัญของหน่วยงานรัฐ/วัตถุประสงค์</p>	<p>ความเสี่ยง</p>	<p>การควบคุมภายในที่มีอยู่</p>	<p>การประเมินผลการควบคุมภายใน</p>	<p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่</p>	<p>การปรับปรุงการควบคุมภายใน</p>	<p>หน่วยงานที่รับผิดชอบ</p>
<p>๒. ภารกิจรวมด้านงานซ่อมแซมหม้อไฟฟ้า วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อเจ้าหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย ๒. เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานและเกิดประโยชน์สูงสุด</p>	<p>อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้ง/ซ่อมแซมหม้อไฟฟ้ายังไม่ครบสมบูรณ์</p>	<p>มีการตั้งงบประมาณใหม่เศษบัญชีปีงบประมาณรายจ่ายประจำปี สำหรับการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อติดตั้ง/ซ่อมแซมหม้อไฟฟ้า</p> <p>สาธารณสุข</p>	<p>๑ ตุลาคม ๒๕๖๓</p>	<p>อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้ง/ซ่อมแซมหม้อไฟฟ้ายังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัย สละความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน</p>	<p>ตั้งงบประมาณจัดซื้ออุปกรณ์สำหรับติดตั้ง/ซ่อมแซมหม้อไฟฟ้าสาธารณสุขให้ครบถ้วนสมบูรณ์และเพียงพอสำหรับไฟฟ้าที่ทันสมัย มีอายุการใช้งานได้นานยิ่งขึ้น</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ นายสังคม ตีตสันโดษ ผู้อำนวยการกองช่าง</p>

<p>ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือการติดตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นที่สำคัญของหน่วยงานรัฐ/วัตถุประสงค์</p>	<p>ความเสี่ยง</p>	<p>การควบคุมภายในที่มีอยู่</p>	<p>การประเมินผลการควบคุมภายใน</p>	<p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่</p>	<p>การปรับปรุงการควบคุมภายใน</p>	<p>หน่วยงานที่รับผิดชอบ</p>
<p>๓. กิจกรรมงานสาธารณสุขภูมิภาค (โครงสร้างพื้นฐาน) วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อพัฒนา เสริมสร้างศักยภาพเพิ่มพูนทักษะความรู้บุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ ๒. เพื่อให้มีการปรับปรุง หรือเพิ่มกรอบงานให้ชัดเจนหรือบุคคลที่เหมาะสม สัมกับภารกิจ และองค์กรให้การปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงค์</p>	<p>งานโครงสร้างพื้นฐาน</p>	<p>๑. จัดทำแผนและจัดส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าอบรมพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพ เพิ่มพูนทักษะความรู้ ๒. ปรับปรุงหรือเพิ่มกรอบงานให้ชัดเจนหรือบุคคลที่เหมาะสมกับการกิจ</p>	<p>๑ ตุลาคม ๒๕๖๓</p>	<p>๑. ขาดการทบทวนทักษะความรู้ในการปฏิบัติงาน ๒. ขาดการปรับปรุงหรือเพิ่มกรอบงานให้ชัดเจนครอบคลุมเหมาะสมกับการกิจที่ได้รับ ๓. บุคลากรไม่สนใจภารกิจ ๔. การจัดงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างในฤดูมรสุม</p>	<p>๑. ให้เจ้าหน้าที่อบรมเสริมสร้างศักยภาพเพิ่มพูนทักษะความรู้ ๒. ออกคำสั่งมอบหมายงาน กำหนดภาระงาน ให้ผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน ๓. สรรหาบุคลากรเพิ่ม</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ นายสังคม ตีตสันโดษ ผู้อำนวยการกองช่าง</p>

<p>ภารกิจตามกฎหมายที่ตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นที่สำคัญของ หน่วยงานรัฐ/วิสาหกิจ</p>	<p>ความเสียง</p>	<p>การควบคุมภายในที่ มีอยู่</p>	<p>การประเมินผลการ ควบคุมภายใน</p>	<p>ความเสี่ยงที่มีอยู่</p>	<p>การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน</p>	<p>หน่วยงานที่ รับผิดชอบ</p>
<p>๕. กิจกรรมงบประมาณ ดำเนินการจัดบริหารสถานะ วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้การใช้งบประมาณ ในการดำเนินงานโครงการ จัดบริหารสถานะ (โครงสร้าง พื้นฐาน) ของ อปท. สามารถใช้ อย่างคุ้มค่า สามารถใช้ ความถี่ต่อครั้งของประชาชนได้ ๒. เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้าง การจัด บริหารสถานะ (โครงสร้างพื้นฐาน) แล้วเสร็จ ก่อนถึงฤดูมรสุม</p>	<p>งานด้านบริการสาธารณะ</p>	<p>๑) ดำเนินการจัดทำ แผนปฏิบัติการจัดซื้อ จัดจ้าง โดย เฉพาะงานโครงสร้าง ให้อยู่ภายในไตรมาส ๒ หรือ ไตรมาส ๓ และดำเนินการ ให้แล้วเสร็จก่อนถึง ฤดูมรสุม ๒) สุ่มและ พิจารณาคาดการณ์ ภายในพื้นที่ถึง ปัญหาที่มี และ วางแผนงานดำเนิน การโครงการถึงความ คุ้มค่า การแก้ ปัญหาและประโยชน์ ที่พี่น้องประชาชน ได้รับ</p>	<p>๑ ตุลาคม ๒๕๖๓</p>	<p>๑) งบประมาณ ดำเนินการจัดการ บริหารสถานะ (โครงสร้างพื้นฐาน) ของ อปท. มีจำกัด ทำให้ตอบสนองความ ต้องการของ ประชาชนได้ไม่ เท่าที่ควร ๒) ในการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดบริการสถานะ (โครงสร้างพื้นฐาน) มักจะตรงกับฤดูมรสุม ซึ่งน้ำฝน เป็น อุปสรรค/ปัญหาใน การดำเนินงาน โครงสร้าง</p>	<p>๑. การจัดซื้อจัด จ้าง โดย เฉพาะงาน โครงสร้างให้อยู่ ภายในไตรมาส ๒ หรือ ไตร มาส ๓ และ ดำเนินการให้ แล้วเสร็จก่อนถึง ฤดูมรสุม ๒. วางแผนงาน ดำเนินการ โครงการถึงความ คุ้มค่า การแก้ ปัญหาและ ประโยชน์ที่พี่น้อง ประชาชนได้รับ</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ นายสังคม ตีตสันโตษ ผู้อำนวยการกองช่าง</p>

(ลงชื่อ) 

(นายสังคม ตีตสันโตษ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓